

## Sinh hoạt dưới cờ

### “Tuyên truyền An toàn giao thông cho học sinh khi đến trường”

*An toàn giao thông (ATGT) hiện nay là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc. Đó là vì tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên thế giới đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng với việc gia tăng các ca tử vong và thương tích do mất an toàn giao thông.*



Ở Việt Nam, cùng với sự phát triển của kinh tế, mức sống của người dân được nâng cao đã thúc đẩy số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là mô tô, xe gắn máy gia tăng một cách nhanh chóng. Trong khi đó, kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong những năm qua đã phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của mọi người chưa nghiêm, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn của địa phương còn xảy ra nhiều, mà nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành luật Giao thông đường bộ của mọi người còn hạn chế. Các em học sinh có thể là nạn nhân hoặc bản thân các em gây tai nạn cho người khác. Vì vậy, “Tai nạn giao thông đã trở thành mối hiểm họa của mọi người”.



Để thực hiện an toàn giao thông cho con em mình khi đi đến trường cũng như khi tham gia giao thông, các bậc cha mẹ học sinh cần phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục các em thực hiện an toàn giao thông tránh để những tai nạn đáng tiếc xảy ra cho các em và gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi tuyên truyền giao thông và phát mũ bảo hiểm cho các con học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi



Hướng dẫn cách thắt mũ bảo hiểm đúng cho học sinh



Hướng dẫn học sinh cách kiểm tra mũ bảo hiểm khi bắt đầu tham gia giao thông



HỌC TẬP SUỐT ĐỜI - CHIA K



Niềm vui của cô và trò khi được nhận những chiếc mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam





Cuối cùng là tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc đến từ các con học sinh lớp 2A.  
Màn múa hát: “ Chúng em với an toàn giao thông”







Kết thúc chương trình văn nghệ là thông điệp  
“An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”

*Các con học sinh hãy cùng nhau thực hiện An toàn giao thông nhé!*

***Đưa tin: Đặng Mỹ Bình - GV khối 3***